

Số: 25 /TB-CTHADS

Sơn La, ngày 04 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tại Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính tháng 01/2020

Ngày 03/02/2020, Cục Thi hành án dân sự (sau đây viết tắt là THADS) tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, hành chính tháng 01 năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên thuộc Cục và toàn thể công chức, người lao động Cục THADS tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng đã phát biểu ý kiến chỉ đạo kết luận, cụ thể như sau:

Tháng 01 năm 2020 là khoảng thời gian các cấp, các ngành của hệ thống chính trị ở cả trung ương và địa phương đang tập trung vào việc tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2020. Đối với hệ thống các cơ quan THADS, vào tháng 01 năm 2020 cũng là thời điểm bước vào thực hiện kế hoạch công tác quý II năm 2020. Tuy thời gian thực hiện nhiệm vụ công tác không nhiều¹, song toàn ngành đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ như đã tiến hành sơ kết công tác quý I năm 2020; tổ chức hội nghị công chức, người lao động năm 2019; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch công tác trọng tâm năm 2020, đến nay đã có 13/16 đơn vị² đã được phê duyệt kế hoạch công tác. Trong công tác tổ chức THADS, hành chính mặc dù số lượng thụ lý mới tăng cao cả về số việc, về giá trị, cũng như tính chất phức tạp, song hầu hết các đơn vị đều nỗ lực trong việc ra quyết định thi hành án, thụ lý và tổ chức xác minh, đôn đốc, giải quyết việc thi hành án đạt kết quả. Tính đến 31/01/2020, các cơ quan THADS trong tỉnh đã đạt tỉ lệ 56,03% (04 tháng đầu năm đã đạt 69,13% kế hoạch của cả năm 2020). Bên cạnh đó, các cơ quan THADS trong tỉnh đã quan tâm giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho công chức, người lao động như chế độ nghỉ phép, thanh toán tiền lương, tiền thưởng, bảo đảm cho công chức, người lao động đón Tết Canh Tý năm 2020 vui vẻ, tiết kiệm. Triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ trụ sở cơ quan, kho vật chứng trước, trong và sau dịp Tết. Qua tổng hợp báo cáo của các đơn vị, các cơ quan THADS trong tỉnh đều bảo đảm an toàn tuyệt đối, không xảy ra tình trạng mất an toàn trong dịp Tết; công chức, người lao động đón xuân vui vẻ, an toàn; sau thời gian nghỉ Tết theo chế độ công chức, người lao động đã có mặt đủ, tập trung ngay việc thực hiện kế hoạch công tác.

¹ 17 ngày làm việc, 13 ngày nghỉ theo chế độ

² Gồm 04 phòng chuyên môn và 12 chi cục THADS cấp huyện

Bên cạnh kết quả đã đạt được, các cơ quan THADS trong tỉnh cần quan tâm khắc phục một số hạn chế sau.

Mặc dù có nguyên nhân khách quan, song kết quả thi hành án về tiền đạt tỷ lệ thấp, tính đến hết 31/01/2020 các cơ quan THADS trong tỉnh mới đạt 7,57% (04 tháng đầu năm 2020 mới đạt 19,41% chỉ tiêu Tổng cục THADS giao cả năm 2020). Tiến độ xây dựng kế hoạch công tác trọng tâm năm 2020 của một số đơn vị còn chậm, đến nay chưa phê duyệt được ba đơn vị³. Việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê THADS, theo dõi thi hành án hành chính theo Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp chưa chủ động việc thực hiện, bước đầu còn lúng túng, một số đơn vị số liệu thống kê chưa chính xác. Tiến độ giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp; tham nhũng, kinh tế còn chậm; chưa có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thi hành quyết liệt để giải quyết dứt điểm. Vẫn tồn tại tình trạng vi phạm quy trình nghiệp vụ và thực hiện chức trách nhiệm vụ của chấp hành viên, công chức; kết quả kiểm tra toàn diện hoạt động công tác tại Chi cục THADS thành phố Sơn La cho thấy có nhiều nội dung công việc cần chỉ đạo khắc phục ngay trong thời gian tới, cần đặc biệt lưu ý, hạn chế, sai phạm có nguy cơ dẫn đến trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Những hạn chế trên đã ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 và kế hoạch công tác năm 2020, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể đội ngũ công chức phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục triệt để.

Để bảo đảm thực hiện tốt kế hoạch công tác tháng 02 năm 2020, tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch công tác của những tháng tiếp theo; bảo đảm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu THADS, hành chính năm 2020 do Tổng cục THADS giao, yêu cầu các phòng chuyên môn, Chi cục THADS các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Thủ trưởng các đơn vị tăng cường xiết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý công chức, người lao động trong đơn vị, khắc phục tình trạng tư tưởng xả hơi, làm việc cầm chừng trong đơn vị. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 03/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; các văn bản chỉ đạo của Tổng cục THADS; Cục THADS tỉnh, nghiêm cấm công chức, người lao động tham gia lễ hội trong giờ hành chính; động viên công chức, người lao động, bảo đảm tập trung nguồn lực, số lượng công chức, người lao động tham gia triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết; tổ chức thực hiện kế hoạch công tác bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao ngay từ tháng đầu năm 2020.

³ Chi cục THADS các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Thuận Châu chưa trình Cục trưởng phê duyệt kế hoạch do chưa có ý kiến của UBND huyện đối với dự thảo kế hoạch công tác trọng tâm năm 2020 của đơn vị

2. Tập trung xác minh, đôn đốc và tổ chức thi hành án, nhất là các việc có giá trị lớn, án tín dụng ngân hàng, phá sản; các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương, Ban Nội chính tỉnh ủy và Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo để nâng cao tỷ lệ thi hành án về giá trị. Trong đó cần tập trung giải quyết việc thi hành án vụ phá sản Công ty cổ phần xi măng Chiềng Sinh, vụ Tráng A Tàng (Phòng Nghiệp vụ & tổ chức THADS giải quyết), các vụ thi hành án phá sản tại Chi cục THADS các huyện Mai Sơn, Yên Châu, Thuận Châu, Mường La và Chi cục THADS thành phố; vụ Quỹ tín dụng nhân dân Hát Lót (Chi cục THADS huyện Mai Sơn giải quyết) vụ Hà Văn Sơn (Chi cục THADS huyện Yên Châu giải quyết), việc thi hành án giao đất do Chi cục THADS huyện Sốp Cộp và Mộc Châu giải quyết...

Giao Phòng Nghiệp vụ & tổ chức THADS chỉ đạo các đơn vị báo cáo; tổng hợp, xây dựng kế hoạch, tham mưu thành lập đoàn công tác do lãnh đạo Cục THADS tỉnh trực tiếp kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo tháo gỡ các vụ việc phức tạp, có giá trị lớn tại một số đơn vị, hoàn thành trước ngày 18/2/2020, báo cáo Cục trưởng quyết định.

3. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026; thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ nhằm bổ sung đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và công chức có chức danh tư pháp cho các đơn vị, Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu hoàn thành trước ngày 10/02/2020; đối với công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công tác bổ sung quy hoạch hoàn thành trước ngày 30/3/2020.

4. Triển khai việc học tập; xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo trung ương và Tỉnh ủy Sơn La.

Giao Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu cho lãnh đạo Cục, hoàn thành trước ngày 28/2/2020.

5. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của trung ương, của Tỉnh ủy và cấp ủy địa phương. Chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp và cấp trên chuẩn bị tốt nội dung, xây dựng kế hoạch thực hiện đề tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của các chi bộ cơ sở trong các cơ quan THADS, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với các cơ quan THADS ở địa phương.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra năm 2020. Các phòng chuyên môn trực thuộc tham mưu lựa chọn nội dung kiểm tra cho phù hợp, nhất là đối với các vấn đề mới, những vấn đề dễ xảy ra sai sót, vi phạm; đặc biệt lưu ý việc thực hiện quy trình, thủ tục THADS, hành chính. Kế hoạch tự kiểm tra của các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh xây dựng xong trước ngày 25/02/2020. Tiến hành kiểm tra toàn diện theo kế hoạch năm 2020 đối với một Chi cục THADS cấp huyện, thời gian hoàn thành trước ngày 25/02/2020.

7. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết ngay đơn khiếu nại còn tồn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục hạn chế phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo, nguy cơ phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

8. Thực hiện kịp thời việc phân bổ kinh phí, ngân sách năm 2020 cho các đơn vị dự toán; phối hợp với các nhà thầu triển khai thực hiện và tất toán các hợp đồng mua sắm tài sản, may trang phục; phối hợp với các đơn vị tư vấn, đơn đốc bảo đảm tiến độ công trình trụ sở làm việc của Chi cục THADS huyện Vân Hồ; triển khai các bước để đầu tư xây dựng cơ bản công trình trụ sở làm việc của Chi cục THADS huyện Thuận Châu (nếu được phê duyệt).

9. Tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng năm 2020, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an toàn tuyệt đối cơ quan, kho vật chứng, tài sản tạm giữ.

10. Đẩy mạnh phong trào thi đua năm 2020, thực hiện tốt việc đăng ký thi đua, tổng hợp đề tài sáng kiến; tổ chức đại hội điển hình tiên tiến các cơ quan THADS trong tỉnh, tiến tới đại hội điển hình tiên tiến của tỉnh Sơn La và của ngành.

11. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trong các cơ quan THADS tỉnh Sơn La; các giải pháp phù hợp bảo đảm phòng, chống có hiệu quả trong cơ quan, đơn vị và đội ngũ công chức, người lao động các cơ quan THADS trong tỉnh.

Giao Văn phòng xây dựng văn bản chỉ đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố và thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn tại cơ quan, xong trước ngày 05/02/2020.

Trên đây là kết luận của Cục trưởng Nguyễn Ngọc Hải tại Hội nghị giao ban công tác THADS, hành chính tháng 01 năm 2020, Cục THADS thông báo để các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS các huyện, thành phố phổ biến đến toàn thể công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị biết và thực hiện nghiêm túc. /s/

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Cục (b/c);
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục (t/h);
- Chi cục THADS các huyện, thành phố (t/h);
- Đăng Trang Thông tin điện tử Cục THADS;
- Lưu: VT.

**TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thị Minh Hậu